

Tập huấn công tác quản lý lưu trú bằng phần mềm ASM tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

Lúc 08 giờ, ngày 10/01/2024 tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, Sở Y tế Tiền Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (CS QLHC về TTXH), Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức **“Tập huấn công tác quản lý lưu trú bằng phần mềm ASM”** cho các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, bệnh viện chuyên khoa (trừ Bệnh viện Mắt) và các Trung tâm y tế huyện, thành, thị để quản lý bệnh nhân và người nuôi bệnh lưu trú trong thời gian điều trị nội trú tại cơ sở điều trị.

Tham dự buổi tập huấn, ban tổ chức hân hạnh đón tiếp Thạc sỹ Nguyễn Thanh Long Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế và Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiếu đại diện Phòng CS QLHC về TTXH và các cán bộ đi cùng thuộc Công an tỉnh Tiền Giang; Về phía Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có lãnh đạo các khoa/phòng, các điều dưỡng trưởng khoa cùng tham dự.



Thiếu tá Nguyễn Thanh Hiếu - đại diện Phòng CS QLHC về TTXH, Công an tỉnh Tiền Giang phát biểu triển khai trong buổi tập huấn.

Hệ thống phần mềm quản lý lưu trú ASM được xây dựng, phát triển bởi Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Phần mềm này được kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên thông tin lưu trú của người dân được bảo mật và cập nhật liên tục giúp phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực

Tập huấn công tác quản lý lưu trú bằng phần mềm ASM tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

lượng cảnh sát khu vực, công an xã/phường.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên thiếu tá Nguyễn Thanh Hiếu đã giới thiệu về phần mềm thông báo lưu trú với 04 chức năng chính là quản lý cơ sở lưu trú; quản lý khách lưu trú tại cơ sở; quản lý các dịch vụ cung cấp và quản lý nhân viên.

Các học viên trong lớp tập huấn đã được hướng dẫn cụ thể Quy trình sử dụng phần mềm, cách thức đăng nhập, các bước kê khai và quản lý thông tin bệnh nhân, người nhà bệnh nhân lưu trú tại bệnh viện. Với phần mềm ASM, người bệnh và người nhà người bệnh cũng có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử được tích hợp trên ứng dụng *VneID* để kê khai thông tin lưu trú tự động mà không cần xuất trình các loại giấy tờ khi đăng ký lưu trú khi đến các cơ sở y tế để điều trị bệnh.



Học viên tham dự tập huấn cụ thể các quy trình đăng nhập phần mềm ASM

Trong tháng 01/2024, việc triển khai mô hình quản lý lưu trú qua phần mềm ASM được kết nối với Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang và các bệnh viện, các trung tâm y tế huyện, thành, thị sẽ giúp quản lý bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và thực hiện nghĩa vụ khai báo lưu trú trong cùng một ứng dụng duy nhất. Quy trình

Tập huấn công tác quản lý lưu trú bằng phần mềm ASM tại Bệnh
viện Phụ sản Tiền Giang

đăng ký lưu trú thuận tiện, nhanh chóng, chính xác và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giúp phòng ngừa và phát hiện các đối tượng lừa đảo, trộm cắp, lẩn trốn truy nã... Phần mềm được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Đề án 06 của Chính phủ./.

PHÚ QUỐC-CTXH.BV